



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ๑. พิจารณาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระเบียบแต่งกายของนักเรียนและการลงโทษนักเรียนของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบ รวมทั้งการนำไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายและการลงโทษนักเรียน

นางรักขณา ตัณฑวุฒิโธ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายโกวิท คูเพนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม สรุปว่า ในฐานะผู้ออกระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย การไว้ทรงผม และการควบคุมความประพฤติของนักเรียน ที่ผ่านมาจะออกระเบียบในลักษณะกว้าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนไปออกแนวปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบกลางสำหรับการลงโทษนักเรียน สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายกระทรวงศึกษาธิการมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ การควบคุมความประพฤติ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้ ๑) การว่ากล่าวตักเตือน ๒) การทำทัณฑ์บน ๓) การตัดคะแนนความประพฤติ และ ๔) การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหากลงโทษนอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าเป็นการทำผิด ทั้งนี้ระเบียบที่ออกมาประสงค์ให้เป็นลักษณะของการอบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยไม่ได้เป็นการลงโทษ ส่วนในเรื่องของการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ส่วนทรงผมนักเรียนเดิม



จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ กฎกระทรวง ๒ ฉบับ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกเพราะไม่เหมาะสม มีเพียงการออกหนังสือเพื่อชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน ไม่มีระเบียบกลางกำหนด ให้โรงเรียนสามารถจะออกระเบียบเองได้ตามความเหมาะสม สำหรับกรณีที่ครูมีกรลงโทษไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะดูจากความรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งจะดูเป็นกรณีไป สำหรับการสอบสวนวินัยจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ ซึ่งความผิดทางวินัยจะมี ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออกและไล่ออก

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า สำหรับมิติของการดูแลนักเรียนนอกจากกฎ ระเบียบแล้ว สพฐ. มีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีระบบการดูแลนักเรียน มีกลไกการเยี่ยมบ้าน





ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



การสร้างวินัยเชิงบวกโดยการสอนและการฝึกฝนเด็กให้มีพฤติกรรมตามที่คาดหวังด้วยการสื่อสารเชิงบวก สพฐ. ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ รวมทั้งสรวัดนักเรียน ปัจจุบันเรียกว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” (พสน.) เข้ามาดูแลนักเรียน สำหรับการดำเนินทางวินัยกับครู กรณีที่เกิดเหตุ สพฐ. จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริง และจะพิจารณาจากความรุนแรงของการกระทำ และหากมีการกระทำที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายที่รุนแรง การละเมิดทางเพศ เรื่องเกี่ยวกับอาหารกลางวัน หากมีการกระทำผิด สพฐ. จะดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรง

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เรื่องของการแต่งกาย การไว้ทรงผม รวมทั้งการควบคุมความประพฤติ กระทรวงศึกษาธิการมีการออกเป็นระเบียบกลาง ส่วนวิธีการปฏิบัติ นั้นจะให้โรงเรียนไปออกแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีกรณีการลงโทษหรือปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการควรมีการออกหนังสือเวียนแจ้งเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและกำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามและแจ้งให้ทราบว่าหากมีการลงโทษที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบครูหรือผู้ที่กระทำจะต้องรับผิดชอบ รวมทั้งควรเคร่งครัดกับสถานศึกษา กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใส่ใจในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการดำเนินการของครูฝ่ายปกครอง เพราะบางครั้งกระทำไปโดยผลการตามอารมณ์โดยไม่ได้ศึกษาระเบียบ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีมาตรการดำเนินการสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนว่าโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้าง และหากกระทำผิดจะมีมาตรการอย่างไรบ้างและแจ้งให้สถานศึกษา รวมทั้งครูให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติ ซึ่งนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

๒. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีนักเรียนออกเรียไรเงินตามรถประจำทางในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อพิจารณารับทราบผลการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนออกเรียไรเงินตามรถประจำทางในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และการดำเนินการพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานในการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอนุรัตน์ เครือชะเอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจตุจักร ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และนางทรายทอง ตรีสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เมื่อได้รับเรื่องขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนเรียไรเงินจากประชาชนโดยอ้างว่าครูบังคับให้ทำเพื่อำเงินไปเที่ยวต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ถูกร้องเรียน คือการออกเรียไรเงินมีการขู่เชิญหรือบังคับหรือไม่ และเงินที่ได้นำไปให้ครูเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใช่หรือไม่ ซึ่งจากการสอบสวนสามารถสรุปผลได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวพบว่าเป็นกิจกรรมอาสาของนักเรียนชมรมโยธวาทิตของโรงเรียน และไม่ได้มีการขออนุญาตเรียไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พุทธศักราช ๒๕๔๗ สำหรับประเด็นที่ตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ ๑) ครูมีการบังคับให้นักเรียนทำ ถ้าไม่ทำจะให้นักเรียนตกชั้น และไม่ผ่าน ผลการตรวจสอบ พบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ชมรมโยธวาทิตของโรงเรียนจัดขึ้นไม่มีการบังคับนักเรียนจะเป็นคนคิดกิจกรรมขึ้นเองว่าจะทำอะไร ซึ่งในปีนี้ได้คิดกิจกรรมจะไปรับบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้ ไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ซึ่งได้กำหนด





ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



ไว้โดยการลงทะเบียนกับสถานสงเคราะห์ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนคนที่จะออกไปรับบริจาคจะเป็นคนที่อาสาสมัครและสมัครใจเข้าร่วมเพื่อไปดำเนินการตามกิจกรรมที่คิดขึ้น ๒) มีการนำเงินที่ได้จากการเรียไประไปเที่ยวต่างประเทศ ผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปเที่ยวต่างประเทศแต่นำเงินเพื่อไปซื้อของใช้ที่จำเป็นมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ส่วนเงินที่นำไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเงินที่ได้จากค่าตอบแทนในการแสดงวงดนตรีของชมรมวงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งในการเดินทางไปครูจะมีการสอบถามความสมัครใจ ทั้งนี้การเดินทางไปต่างประเทศนั้นมีทั้งครูและนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ไปทุกคนซึ่งเด็กทุกคนรับทราบ ซึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศครูจะพาไปเลี้ยงรับรอง สำหรับเด็กที่ไปต่างประเทศจะได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมา และเป็นการเสียภาพพจน์ของโรงเรียนและเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ส่วนการดำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการที่จะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ากรณีดังกล่าวมีการกระทำความผิดตามกฎหมายอะไรบ้าง และกรณีมีความผิดนั้นมีบทลงโทษอย่างไร เมื่อทราบแล้วจึงให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก และควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจมีการกระทำผิดให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ระมัดระวังในการดำเนินการ หรือให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกระบวนการและหากดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผลมายังคณะกรรมการเพื่อทราบ รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อไปพิจารณาต่อไป



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา จำนวน ๕ หัวข้อ ๖ เรื่อง

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้นคณะกรรมการ จะมีการประชุมในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๕๔ นาฬิกา